

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2567

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 ม.ค.67 เกาหลีใต้ “ผู้นำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ถูกคนร้ายแทงคอขณะแถลงข่าวที่ปูซาน”
สนข. YONHAP ของเกาหลีใต้รายงาน ว่า นายอี แจ มยอง ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่คอขณะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ระหว่างเดินทางมาดูสถานที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่บนเกาะ Gadeok ในเมืองปูซาน เมืองท่าของเกาหลีใต้ หลังเกิดเหตุ นายอี แจ มยอง ได้ล้มลงกับพื้นและมีเลือดไหลออกจากบาดแผลที่ถูกแทง แต่ยังคงรู้สึกตัว ขณะที่ชายคนร้ายนั้นเข้าถึงตัว นายอี แจ มยอง ด้วยการทำให้จะเข้ามาขอลายเซ็น ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมีรายงานว่าคนร้ายถูกตำรวจจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ แต่ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการบุกก่อเหตุในครั้งนี้ อนึ่ง นายอี แจ มยอง เป็นประธานพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี วัย 59 ปี ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้แก่ นายยุน ซอก ยอล เมื่อปี 2564 โดยมีคะแนนตามหลัง 0.73% ทำให้มีการคาดการณ์ว่า นายอี แจ มยอง จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้สมัยหน้าในปี 2570

ต่อมาเมื่อ 10 ม.ค.67 สำนักงานตำรวจปูซานแถลงผลการสอบสวน โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุให้การว่า ตั้งใจทำร้าย นายอี แจ มยอง ให้ถึงแก่ชีวิต เนื่องจากไม่ต้องการให้นายอีได้เป็นประธานาธิบดี และได้เสียช้างมากในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นในปี นี้ อีกทั้งไม่พอใจที่ นายอีไม่ถูกลงโทษอย่างเหมาะสมในคดีที่มีการพิจารณาล่าช้า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว และได้เขียนบันทึกขอโทษก่อนก่อเหตุ เนื้อความพูดถึงการพิจารณาคดีนายอีว่า ถูกกลุ่มฝักใฝ่เกาหลีเหนือในฝ่ายตุลาการชะลอให้ล่าช้า เจ้าตัวจึงพยายามป้องกันไม่ให้นายอีเป็นประธานาธิบดี และปกป้องประเทศไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มฝ่ายซ้าย

3 ม.ค.67 ญี่ปุ่น “หญิงถือมีดแทงคน 4 ราย ในสถานีรถไฟอาซากุฮาบาระ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น”

สนข. NHK รายงานว่า เมื่อเวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น ผู้หญิงอายุประมาณ 20 ปี ก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนภายในตู้รถไฟ ขณะที่รถไฟขบวนดังกล่าวกำลังจอดรอที่สถานีอาซากุฮาบาระ ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญในกรุงโตเกียว ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย และทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว และอยู่ระหว่างสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวโดยละเอียด

6 ม.ค.67 เมียนมา “กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในเมียนมา อ้างยึดเมืองสำคัญใกล้พรมแดนจีนได้สำเร็จ”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มพันธมิตรสามภราดรภาพ ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในเมียนมา ที่ระบุว่า สามารถยึดเมืองเล่าก่กาย ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษโกก้าง ติดกับพรมแดนจีน ทางตอนเหนือของเมียนมาได้สำเร็จ หลังกองทัพเมียนมาที่ประจำการในพื้นที่ดังกล่าว ประกาศยอมจำนนต่อกลุ่มพันธมิตรสามภราดรภาพ แล้ว เมื่อ 5 ม.ค.67 ขณะที่นายซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลเมียนมา ยอมรับว่าการที่กองทัพเมียนมายอมจำนนต่อกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในเมืองเล่าก่กาย เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ ในห้วง ธ.ค.66 รัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้พลเมืองจีนออกห่างจากเมืองเล่าก่กาย เพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์

12 ม.ค.67 เมียนมา “พันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาตกลงหยุดยิงกับกองทัพ”

สนช.Reuters รายงานว่า แกนนำของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรระบุว่า พันมิตร 3 ภราดรภาพ (Three Brotherhood Alliance) และกองทัพเห็นพ้องกันเรื่องหยุดยิงโดยไม่รุกคืบไปข้างหน้า โดยพันธมิตรจะงดการบุกโจมตีค่ายหรือเมืองของศัตรู ขณะที่กองทัพจะงดการโจมตีด้วยปฏิบัติการทางอากาศ การระดมถล่ม หรือการใช้อาวุธหนัก ด้านกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (MNDA) และกองทัพอาระกัน (AA) ซึ่งเป็นอีก 2 กลุ่มในพันธมิตรยังไม่แสดงความเห็นใด ๆ ขณะเดียวกันโฆษก กต.จีน ระบุว่ามีการเจรจาสันติภาพที่เมืองคุนหมิงของจีนเมื่อ 10-11 ม.ค.67 ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องเรื่องหยุดยิงโดยทันทีและระงับสงคราม อีกทั้งยังรับปากว่าจะไม่ทำอันตรายผู้อาศัยบริเวณพรมแดนจีนด้วย โดยทางจีนหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาจะปฏิบัติตามอย่างจริงจังต่อข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุแล้ว และใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด

14 ม.ค.67 เมียนมา “กลุ่มชาติพันธุ์ในยะไข่อ้างยึดเมืองท่าติดอินเดีย-บังกลาเทศได้”

วันที่ 14 ม.ค.67 โฆษกกองทัพอาระกัน (AA) ระบุว่า สามารถยึดเมืองปะแลวะ (Paletwa) ในรัฐชินที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือของรัฐยะไข่ เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำกาลาดา ที่เป็นเส้นทางหลักในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดย AA จะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงพรมแดน และจะดูแลด้านการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายในเมืองนี้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค.67 รัฐบาลเมียนมาเพิ่งเสียเมืองเล่าก่กายในรัฐฉานที่มีพรมแดนติดกับจีนให้แก่พันธมิตร 3 ภราดรภาพ (Three Brotherhood Alliance) และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตร ระบุว่าได้ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมา ในการเจรจาที่จีนเป็นคนกลางจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง แต่กองทัพเมียนมากลับละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการโจมตีหลายเมืองในรัฐฉาน

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

9 ม.ค.67 ปากีสถาน “เหตุลอบวางระเบิดโจมตีตำรวจในปากีสถาน เจ้าหน้าที่เสียชีวิตอย่างน้อย 6 นาย”

ทางการปากีสถานแถลงการณ์ระบุว่า เกิดเหตุลอบวางระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันจุดบริการวัคซีนโพลีโอ ในแคว้นโคเบอร์ ปัคตูนควา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถาน เมื่อ 8 ม.ค.67 ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย 6 นาย และบาดเจ็บ 22 นาย ขณะที่ทางการท้องถิ่นปากีสถานประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มก่อการร้ายตอลิบานในปากีสถาน หรือ TTP ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้

16 ม.ค.67 ปากีสถาน “อิหร่านโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนีในปากีสถาน”

สนข.Al Jazeera รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน ส่งอากาศยานไร้คนขับและยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นสำคัญ 2 แห่ง ของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนี Jaish al-Adl ในจังหวัด Balochistan ทางตะวันตกของปากีสถาน ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงติดชายแดนอิหร่าน เมื่อ 16 ม.ค.67 ส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย โดยอิหร่านระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวอ้างก่อเหตุยิงโจมตีสถานีตำรวจที่จังหวัด Sistan-Baluchestan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน เมื่อกลาง ธ.ค.66 ด้าน กต.ปากีสถานออกแถลงการณ์ประณามอิหร่านว่าละเมิดอธิปไตยและน่านฟ้า และเรียกออกท.อิหร่านประจำปากีสถานมาเข้าพบ แต่ ออกท.อิหร่าน อยู่ระหว่างการเดินทางกลับอิหร่านจึงถูกทางการปากีสถานสั่งห้ามไม่ให้เดินทางกลับปากีสถาน ทั้งนี้ การโจมตีปากีสถานเกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านโจมตีอิรัก และซีเรีย ทำให้อิรักเรียก ออกท. ประจำอิหร่านกลับอิรักทันที

ตะวันออกกลาง

3 ม.ค.67 เลบานอน “รองผู้นำกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน”

สนข.The Times of Israel รายงานว่า นายซาลห์ อัล อารูรี รองผู้นำกลุ่มฮามาสในต่างประเทศ ถูกอิสราเอลสังหารในย่านชานเมืองดาฮีเยห์ของกรุงเบรุต เลบานอน นายอัล อารูรี เป็นระดับรองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำโดยพฤตินัยของฝ่ายทหารฮามาสในเขตเวสแบงก์ อย่างไรก็ตาม ทางการอิสราเอลยังไม่มีท่าทีแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลระบุว่านายอัล อารูรี เคยได้รับโทษจำคุกในอิสราเอลหลายปีจนได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี 2553 และวางแผนการลักพาตัวและสังหารชาวอิสราเอล 3 ราย เมื่อปี 2557 นอกจากนี้ นายอัล อารูรี เป็นสมาชิกกลุ่มฮามาสที่มีความใกล้ชิดกับอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลลอฮ์อีกด้วย

3 ม.ค.67 อิหร่าน “เหตุลอบวางระเบิดในพิธีรำลึกการเสียชีวิตของอดีต ผบ. Quds Force ในอิหร่าน”

สนข. Islamic Republic News Agency ของทางการอิหร่าน รายงานว่า เกิดเหตุผู้ก่อการร้าย จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องจำนวน 2 ลูก ที่ลอบวางไว้ถนนบริเวณสุสานใน จ. Kerman ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และบาดเจ็บ 284 ราย ขณะกำลังจัดพิธีรำลึกการเสียชีวิตของ พล.ท. Qassem Soleimani อดีต ผบ.กองกำลังคุดส์ สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Iran Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC) ที่ถูกสหรัฐฯ ลอบสังหารด้วยอากาศยานไร้คนขับ เมื่อปี 2563 ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลาม เมื่อปี 2522 ต่อมาเมื่อ 4 ม.ค.67 กลุ่ม Islamic State (IS) ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุดังกล่าว โดยระบุว่าสมาชิกกลุ่ม 2 ราย ได้จุดชนวนระเบิดท่ามกลางฝูงชนในงาน

6 ม.ค.67 อิหร่าน “อิหร่านจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 ราย เกี่ยวข้องเหตุวางระเบิดในเมืองเคอร์มาน”

กระทรวงข่าวกรองของอิหร่านออกแถลงการณ์ เมื่อ 5 ม.ค.67 โดยระบุว่า ทางกรอิหร่าน สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 ราย จากใน 6 จังหวัดของอิหร่าน ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย Islamic State (IS) ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในพิธีรำลึกครบรอบ 4 ปี การเสียชีวิตของ พล.ท. Qassem Soleimani อดีต ผบ.กองกำลังคุดส์ ใน จ. Kerman ของอิหร่าน เมื่อ 3 ม.ค.67 นอกจากนี้ กระทรวงข่าวกรองของอิหร่าน ยืนยันว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในครั้งนี้เป็นพลเมืองชาวทาจิกิสถาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุอีกคนเป็นพลเมืองสัญชาติใด อนึ่ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง กลุ่ม IS ออกมายอมรับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบวางระเบิดดังกล่าว

8 ม.ค.67 ฉนวนกาซา “อากาศยานอิสราเอลโจมตีรถยนต์ผู้สื่อข่าวชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา”

สนข. Reuters รายงานว่าอากาศยานของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล (IDF) โจมตีรถยนต์ของผู้สื่อข่าวอิสราเอลชาวปาเลสไตน์ ขณะทำงานให้ สนข. Al Jazeera ในพื้นที่ฉนวนกาซาตอนล่าง เมื่อ 7 ม.ค.67 เป็นเหตุให้มีผู้สื่อข่าวเสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดย IDF ออกแถลงการณ์ชี้แจงปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวว่าได้พิสูจน์ทราบและปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายกลุ่มก่อการร้าย ซึ่ง IDF ได้รับรายงานเพิ่มเติมอีกว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอื่นอีก 2 ราย ที่โดยสารในยานพาหนะเดียวกันถูกโจมตีพร้อมกันอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการการปกป้องสื่อรายงานว่านับตั้งแต่สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเกิดขึ้น เมื่อ 7 ต.ค.66 มีผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถูกสังหาร 77 ราย เป็นชาวปาเลสไตน์ 70 ราย ชาวอิสราเอล 4 ราย และชาวเลบานอน 3 ราย

8 ม.ค.67 อิสราเอล “อิสราเอลใช้โดรนโจมตีผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์เสียชีวิต”

สนข. BBC รายงานว่าอิสราเอลใช้โดรนโจมตีรถยนต์ของนาย Wissam al-Tawil ผบ.กองกำลัง Radwan กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ขณะวิ่งอยู่บนถนนในเมือง Khirbet Selm เขต Bint Jbeil ทางตอนใต้ของเลบานอน เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักออกนอกถนน เกิดเพลิงไหม้ และพบนาย Wissam เสียชีวิตในรถยนต์คันดังกล่าว ทั้งนี้ นาย Wissam ถือเป็นผู้นำระดับสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ที่ถูกสังหารในเลบานอน นับตั้งแต่มีสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส

9 ม.ค.67 เลบานอน “อิหร่านประณามอิสราเอล กรณีสังหารแกนนำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน”

นายแนสเซอร์ คานาเอนี โฆษก กต.ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณี ที่อิสราเอลปฏิบัติการสังหารนายฮัสซัน วิสซัม อัล-ทาวิล และนายอ็ดฮัม เซอร์รี ซึ่งทั้งคู่เป็นแกนนำระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอน เมื่อ 8 ม.ค.67 โดยนายคานาเอนี ระบุว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยม พร้อมเตือนว่าการที่อิสราเอลยังคงก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซา และเขตเวสต์แบงก์ รวมถึงทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเลบานอนและซีเรีย อาจทำให้ความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำว่าอิสราเอลและบรรดาชาติพันธมิตรที่สนับสนุนต่อการกระทำดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

10 ม.ค.67 เลบานอน “กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ในเลบานอนโจมตีกองบัญชาการของกองทัพอิสราเอล”

รองผู้นำกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ แถลงการณ์ระบุว่า กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ทำการโจมตีกองบัญชาการของกองทัพอิสราเอลในเมืองซาเฟด ทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อตอบโต้การที่ กองทัพอิสราเอลลอบสังหารนายซาเลห์ อัล-อารูรี รองผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส และนายวิสซัม ทาวิล ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ พร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลลอฮ์ไม่ต้องการขยายสงครามจากเลบานอน แต่หากอิสราเอลต้องการการตอบสนองถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่โฆษกกองทัพอิสราเอล ระบุว่า ฐานทัพ ทางตอนเหนือถูกโจมตีทางอากาศ โดยไม่ได้มีการระบุตำแหน่งที่แน่นอน แต่ไม่มีความเสียหายหรือผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ อิสราเอลจะให้โอกาสด้านการทูต เพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลโจมตีต่อพลเรือนที่อาศัยอยู่ บริเวณทางตอนเหนือ

11 ม.ค.67 ทะเลแดง “กองบัญชาการสหรัฐฯ ยิงโดรนของกลุ่มฮูซีตกในทะเลแดงจำนวน 21 ลำ”

กองบัญชาการสหรัฐฯ ประจำตะวันออกกลางและเอเชียกลาง (U.S. Central Command) ระบุว่า เรือสองลำของกองทัพเรือได้ยิงโดรน 18 ลำ ซีปนาวุธวิถีโค้ง 1 ลูก และซีปนาวุธร่อน 2 ลูก ตกในทะเลแดง เมื่อ 9 ม.ค.67 นอกจากนี้ยังระบุว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่เกิดความเสียหายจากการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มฮูซี ต่อเรือสินค้าในทะเลแดง ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 26 แล้วนับตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.66 ขณะที่ ยาร์ยา ซารี โฆษกของกลุ่มฮูซี ระบุว่าทางกลุ่มได้ยิงซีปนาวุธหลายลูกและส่งโดรนหลายลำไปยังเรือของสหรัฐฯ ซึ่งให้การช่วยเหลืออิสราเอล แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่น ๆ หนึ่ง กลุ่มฮูซีซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมนมุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดง เพื่อแสดงการสนับสนุนต่อกลุ่มฮามาส โดยยืนยันว่าจะเดินทางโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะยุติการรุกรานฉนวนกาซ่า พร้อมขู่ว่าจะโจมตีเรือรบสหรัฐฯ หากทางกลุ่มถูกโจมตี

12 ม.ค.67 เยเมน “อังกฤษ – สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีกลุ่มฮูซีในเยเมน”

กองทัพอังกฤษร่วมกับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูซีในเยเมนเป็นครั้งแรก หลังจากกลุ่มฮูซีซึ่งมีอิหร่านสนับสนุนเริ่มโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเมื่อช่วงปลายปี 2566 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ประกาศว่าปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จ และกล่าวหา กลุ่มฮูซีว่าเป็นอันตรายต่อเสรีภาพการเดินเรือสหรัฐฯ รวมถึงไม่ลังเลที่จะปฏิบัติการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ด้านออสเตรเลียเผยว่าได้จัดส่งกำลังพลไปร่วมสนับสนุนปฏิบัติการของอังกฤษและสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มฮูซียืนยันว่ามีการโจมตีทั้งในกรุงซานาและอีกหลายเมือง พร้อมกับประณามว่าเป็นการบุกรุกและเป็นการกระทำที่ก้าวร้าว ทั้งนี้ การโจมตีกลุ่มฮูซีในเยเมนของอังกฤษและสหรัฐฯ นั้นอยู่ภายใต้การสนับสนุนของออสเตรเลีย บาห์เรน แคนาดา และ เนเธอร์แลนด์ หนึ่ง เหตุการณ์โจมตีนี้อาจทำให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ.66 ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น

13 ม.ค.67 ฉนวนกาซ่า “สงครามอิสราเอลวันที่ 99 โจมตีทางอากาศรอบใหม่ เสียชีวิต 135 ราย”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า สงครามอิสราเอล-ฮามาสดำเนินมาจนถึงวันที่ 99 เมื่อ 13 ม.ค.67 โดยการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซ่าระลอกล่าสุดของรัฐบาลอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 135 ราย ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และทำให้ระบบสื่อสารขัดข้อง ขณะที่กองทัพอิสราเอล ระบุว่า ได้โจมตีทำลายเครื่องยิงจรวดพร้อมใช้งานหลายสิบลูก และกำจัดผู้ก่อการร้ายได้ 4 ราย ในการโจมตีทางอากาศที่เมืองข่านยูนิส เมืองใหญ่อันดับ 2 ในภาคใต้ของกาซ่า ขณะเดียวกันมีความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างออกไปยิ่งขึ้น หลังจากกองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรโจมตีกับฮูซีในเยเมน ซึ่งโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงอย่างต่อเนื่อง

13 ม.ค.67 เยเมน “สหรัฐฯ โจมตีระบบเรดาร์ของกลุ่มฮูษีในเยเมนอีกครั้ง”

สนช. AP รายงานว่า เรือพิฆาต USS Carney ของสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธเพื่อทำลายระบบเรดาร์ของกลุ่มฮูษีในเยเมนเพื่อลดขีดความสามารถการโจมตีเรือเดินสมุทรของกลุ่มฮูษี ซึ่งเป็นการโจมตีภายหลังสหรัฐฯ และพันธมิตรปฏิบัติการต่อฐานที่มั่นของกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ 11 ม.ค.67 ด้านกองกำลังติดอาวุธฮูษี ระบุว่า การโจมตีของสหรัฐฯ และพันธมิตรไม่สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่กลุ่มพร้อมจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรง และยืนยันจะปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแดงต่อไป โดยเน้นเป้าหมายที่เรือบรรทุกสินค้า ขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดนของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ ส่งข้อความส่วนตัวถึงอิหร่าน แต่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียด พร้อมเรียกกลุ่มฮูษีอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย แม้ กต.สหรัฐฯ จะถอนรายชื่อออกแล้วเมื่อปี 2564

13 ม.ค.67 เยเมน “อิตาลี สเปน และฝรั่งเศส ปฏิเสธการเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มฮูษีในเยเมน”

ทางการอิตาลี สเปน และฝรั่งเศส ปฏิเสธการเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูษีในเยเมนของสหรัฐฯ และอังกฤษ โดยการปฏิเสธดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในชาติตะวันตก เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับกลุ่มฮูษีที่ทำการโจมตีเรือขนส่งพาณิชย์ในทะเลแดง ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 โดยกลุ่มฮูษีอ้างว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธฮามาส ในฉนวนกาซา ซึ่งทำให้การค้าระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และบาห์เรน ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งและข่าวกรองสำหรับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูษี นอกจากนี้ เยอรมนี เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ยังเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับ 6 ชาติตะวันตก เพื่อป้องกันการไหลเวียนอย่างเสรีของการค้าในทะเลแดง หากกลุ่มฮูษีไม่ยอมถอย

15 ม.ค.67 ทะเลแดง “กลุ่มฮูษีในเยเมนประกาศจะโจมตีเรือในทะเลแดงต่อไป”

สนช. Aljazeera รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Mohammed Abdulsalam โฆษกกลุ่มฮูษีว่า จุดยืนของกลุ่มฮูษีจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้สหรัฐฯ และพันธมิตรโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มหลายครั้งในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มฮูษีจะยังคงโจมตีเรือของอิสราเอลและเรือประเทศอื่น ๆ ที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองโดยอิสราเอลต่อไป ทั้งนี้ หลังกลุ่มฮูษีมีถ้อยแถลงดังกล่าว หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ได้รับแจ้งในวันเดียวกันว่า เกิดเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ด้วยขีปนาวุธบริเวณ ต.ต. ของอ่าวเอเดน ต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ยืนยันว่าเรือที่ถูกโจมตีคือเรือบรรทุกสินค้า Gibraltar Eagle ของสหรัฐฯ แต่ไม่มีความเสียหายร้ายแรงหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเรือลำดังกล่าวสามารถเดินทางต่อไปได้

15 ม.ค.67 อิสราเอล “เกิดเหตุซบรณต์พุ่งชนและไล่แทงชาวยิวในเมือง Raanana ของอิสราเอล”

เว็บไซต์ นสพ. The Time of Israel รายงานอ้างหน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอิสราเอล (Israel Security Agency -ISA หรือ Shin Bet) ว่ามีผู้ก่อเหตุซบรณต์พุ่งชนและไล่แทงชาวยิวในพื้นที่ 3 แห่งของเมือง Raanana ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 17 ราย โดยหลายรายมีอาการสาหัส ทั้งนี้ ทางการอิสราเอลสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 2 ราย ได้แก่ นาย Ahmed Zidat อายุ 25 ปี และนาย Mahmoud Zidat อายุ 45 ปี ชาวปาเลสไตน์จากเมือง Bani Naim เขตเวสต์แบงก์ ซึ่งเป็นญาติกัน และทำงานอย่างผิดกฎหมายในเขตอุตสาหกรรมของเมือง Raanana โดย จนท.หน่วย Shin Bet กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้งสองราย

15 ม.ค.67 เยเมน “กลุ่มฮูษีอ้างสหรัฐฯ และอังกฤษ เริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ท่าโฮเดดาห์”

สนช.ต่างประเทศ รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูษีในเยเมน ที่ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษ ปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายในเมืองโฮเดดาห์ ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเยเมน เมื่อ 14 ม.ค.67 เพื่อหยุดยั้งกลุ่มฮูษีโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ กลุ่มฮูษียืนยันว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษ ยังคงทำการบินอยู่บนน่านฟ้าของเมืองดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ 13 ม.ค.67 กลุ่มฮูษีระบุว่าภารกิจที่กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของกลุ่มฮูษีในเยเมน จะไม่ทำให้กลุ่มฮูษีหยุดการโจมตีต่อเป้าหมายของอิสราเอลในทะเลแดง พร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮูษีจะดำเนินการโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในอีกไม่ช้า

16 ม.ค.67 อิรัก “กองกำลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิรัก”

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านปฏิบัติการโจมตีด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังพื้นที่ในเขตกิ่งปกครองตนเอง ในภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรัก โดยกองกำลังของอิหร่าน ระบุว่า เป็นการยิงขีปนาวุธเข้าไปยังเมืองเออร์บิล ทางตอนเหนือของอิรัก เพื่อโจมตีศูนย์จารกรรม และหลายแหล่งซ่อนสมุขของกลุ่มก่อการร้ายต่อต้านอิหร่าน โดยเฉพาะกลุ่ม Islamic State (IS) ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงในอิรัก ระบุว่า มีเสียงระเบิดดังขึ้นห่างจากเมืองเออร์บิลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม. ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐฯ และย่านที่พักอาศัยของประชาชน ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าสิ่งปลูกสร้างของสหรัฐฯ ไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีแต่อย่างใด

17 ม.ค.67 เยเมน “สหรัฐฯ กำหนดให้กลุ่มฮูซีในเยเมนเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นอันตรายต่อโลกมากที่สุด”

นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ประจำทำเนียบขาว ออกแถลงการณ์ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้กลุ่มฮูซีในเยเมนเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นภัยต่อโลกมากที่สุด หรือเอสดีจีที (SDGT) อีกครั้ง เพื่อตัดเงินทุนและอาวุธที่กลุ่มฮูซีใช้ในการโจมตีเรือในทะเลแดง โดยการกำหนดดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขัดขวางการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายให้กับกลุ่มฮูซี และจำกัดการเข้าถึงตลาดการเงินเพิ่มเติม และทำให้กลุ่มฮูซีต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นอันตรายในทะเลแดง นอกจากนี้ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ออกข้อยกเว้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนชาวเยเมน ซึ่งต้องอาศัยการนำเข้าอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พร้อมให้คำมั่นที่จะดำเนินการเข้าถึงองค์การความช่วยเหลือด้านอื่น รวมถึงหน่วยงานบรรเทาทุกข์ก่อนที่การกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน

18 ม.ค.67 เยเมน “กองทัพเรือสหรัฐฯ โจมตีกลุ่มฮูซีระลอกใหม่ หลังฮูซีพยายามโจมตีเรือของสหรัฐฯ”

กองทัพเรือสหรัฐฯ เริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูซีในเยเมนระลอกใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยังชิปนาวูรต่อต้านเรือรบของกลุ่มฮูซี ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่า กลุ่มฮูซีกำลังเตรียมความพร้อมยิงชิปนาวูรต่อต้านเรือรบจำนวน 2 ลูก โจมตีใส่บริเวณทะเลแดง โดยการโจมตีระลอกใหม่จากกองทัพเรือสหรัฐฯ มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูซีพยายามโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เรือลำดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน ระบุว่า ทางกรสหรัฐฯ จะดำเนินการตอบโต้กลุ่มฮูซีต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางขยายวงกว้างยิ่งขึ้น เนื่องจากความรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือที่สำคัญระหว่างภูมิภาคเอเชีย และยุโรป

18 ม.ค.67 อิหร่าน “ปากีสถานโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธในอิหร่าน”

สนข.AP News รายงานโดยอ้างอิงแถลงของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน และข้อมูลจากทางการท้องถิ่นของอิหร่าน ว่า กองทัพอากาศปากีสถานใช้อากาศยานไร้คนขับ จรวด และชิปนาวูรที่ปล่อยจากอากาศยานในระยะไกล โจมตีเมือง Saravan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านใกล้พรมแดนปากีสถานเมื่อ 18 ม.ค.67 โดยอ้างว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งซ่อนตัวของกลุ่มกองกำลังแบ่งแยกดินแดน Baluch ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้กรณีอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับและชิปนาวูรข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธ Jaish al-Adl ในจังหวัด Balochistan ทางตะวันตกของปากีสถานเมื่อ 16 ม.ค.67 ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น

20 ม.ค.67 เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ โจมตีซีปนาวุธต่อต้านเรือของกลุ่มฮูตี”

สนช.The Guardian รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ตรวจพบซีปนาวุธต่อต้านเรือ (Anti-Ship Missiles) ของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซึ่งเตรียมพร้อมจะใช้งานและโจมตีเป้าหมายทางตอนใต้ของทะเลแดง จึงได้ยิงทำลายจำนวน 3 ลูก พร้อมกับย้ำว่าการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือพาณิชย์และเรือของกองทัพสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีข่มขู่ว่าจะโจมตีเรือของสหรัฐฯ และอังกฤษในทะเลแดงต่อไป จนกว่าอิสราเอลจะยุติการโจมตีในฉนวนกาซา และสหรัฐฯ กับอังกฤษลดความก้าวร้าวต่อเยเมน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกบฏฮูตียืนยันจะไม่โจมตีเรือของประเทศอื่น ๆ รวมถึงรัสเซียและจีนที่แล่นผ่านทะเลแดง

21 ม.ค.67 ซีเรีย “อิหร่านประกาศตอบโต้อิสราเอลที่ยิงจรวดใส่ซีเรีย”

เว็บไซต์ทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่าน เผยแพร่แถลงการณ์ประธานาธิบดี อิบราฮิม ไรซี ที่ประกาศจะตอบโต้อิสราเอล กรณีโจมตีกรุงดามัสกัสของซีเรีย ทำให้สมาชิกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเสียชีวิต 5 นาย และมีทหารซีเรียเสียชีวิตด้วยหลายนาย นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไรซี ยังระบุว่าการสังหารของอิสราเอลเป็นการก่อการร้ายที่ละเมิดน่านฟ้าของซีเรียอย่างอุกอาจ ซึ่งอิหร่านจะไม่มีทางนิ่งเฉยอย่างแน่นอน ขณะที่ กต.อิหร่าน ได้ออกมาประณามการกระทำของอิสราเอล และประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้ด้านรัฐบาลซีเรียระบุว่ากองกำลังอิสราเอลโจมตีจากน่านฟ้าเหนือที่ราบสูงโกลัน ด้วยการยิงซีปนาวุธไปยังพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งซีเรียใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดได้บางส่วน และมีอาคารเสียหายจากการยิงทำลายซีปนาวุธ

21 ม.ค.67 อิรัก “กลุ่มติดอาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในอิรัก ทำให้ทหารสหรัฐฯ และอิรักได้รับบาดเจ็บ”

สนช.Reuters รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ว่า กลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยิงซีปนาวุธและจรวดหลายลูกโจมตีฐานทัพอากาศ Ain al-Asad ใน จ.อัลอัมบาร์ ทาง ตต.ของอิรัก เมื่อ 20 ม.ค.67 โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นการโจมตีได้เป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้ ทำให้มีกองกำลังสหรัฐฯ ซึ่งประจำการในฐานทัพดังกล่าว และทหารอิรักอย่างน้อย 1 นาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ กลุ่มติดอาวุธในอิรักก่อเหตุโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ที่ประจำการในฐานทัพอิรักอย่างน้อย 58 ครั้ง และในซีเรีย 83 ครั้ง ตั้งแต่เกิดเหตุสงครามในฉนวนกาซาเมื่อ 7 ต.ค.66 เพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสในการต่อต้านอิสราเอล

23 ม.ค.67 เยเมน “กองทัพสหรัฐฯ และอังกฤษเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูษีระลอกใหม่”

กท.สหรัฐฯ ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูษีครั้งใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธยุทธโธปกรณ์ใต้ดิน เครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ และฐานเรดาร์ตรวจจับตำแหน่งข้าศึกในเยเมน เพื่อลดขีดความสามารถทางการทหารของกลุ่มฮูษีลง เนื่องจากการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าบริเวณทะเลแดงของกลุ่มฮูษีทำให้การเดินทางเรือของนานาชาติทั่วโลกต้องหยุดชะงัก และสร้างความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อาจตามมาในอนาคต ทั้งนี้ ปฏิบัติการโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐฯ และอังกฤษในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทางการออสเตรเลีย บาห์เรน แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ โดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะดำเนินปฏิบัติการตอบโต้กลุ่มฮูษีในเยเมนต่อไป เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

24 ม.ค.67 อิรัก “อิรักเตือนสหรัฐฯ การโจมตีที่ตั้งทางทหารอิรักจะทำให้สถานการณ์บานปลาย”

สำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการณ์ ระบุว่า การที่สหรัฐฯ โจมตีที่ตั้งทางทหารของอิรัก จะทำให้สถานการณ์บานปลายอย่างไร้ความรับผิดชอบ และเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรัก และจะถือว่าปฏิบัติการของสหรัฐฯ เป็นการกระทำรุกรานที่บั่นทอนความร่วมมือระหว่างกันที่ยาวนานหลายปี ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากนายลอยด์ ออสติน รมว.กท. สหรัฐฯ แถลงการณ์เมื่อ 23 ม.ค.67 ว่าสหรัฐฯ ได้โจมตีที่ตั้ง 3 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน โดยการโจมตีนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการที่กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้โจมตีกำลังพลของสหรัฐฯ และพันธมิตรในอิรักและซีเรียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติการในตะวันออกกลาง ระบุว่าได้โจมตีที่ตั้ง โกดัง และศูนย์ฝึกของกลุ่มคตาอิบ อิซบอลเลาะห์ และแหล่งข่าวอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สมาชิกกลุ่มเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ขณะที่โฆษกกลุ่มคตาอิบ อิซบอลเลาะห์ ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชีอะห์ในอิรัก โพสต์ผ่าน X ว่าทางกลุ่มจะเดินทางจัดการกับฐานที่มั่นของศัตรู จนกว่าอิสราเอลจะยุติการปิดล้อมกาซา อนึ่ง กำลังพลสหรัฐฯ ในอิรักและซีเรีย ถูกกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีมาประมาณ 150 ครั้ง นับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อ ต.ค.66

26 ม.ค.67 ฉนวนกาซา “กองทัพอิสราเอลโจมตีเมืองกาซาซิตี พลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิต 20 ราย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา เมื่อ 25 ม.ค.67 ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่พลเมืองชาวปาเลสไตน์จำนวนมากกำลังต่อแถวเพื่อรอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทำให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย และบาดเจ็บ 150 ราย ขณะเดียวกัน กลุ่มพันธมิตร PNIF ในปาเลสไตน์ ประณามกองทัพอิสราเอลต่อการโจมตีในครั้งนี้ โดยระบุว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงคราม อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลเน้นย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นโจมตีพลเรือนชาวปาเลสไตน์ และกำลังดำเนินสอบสวนเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้

26 ม.ค.67 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสจะยุติการสู้รบในฉนวนกาซาหาก ICJ มีคำสั่งให้หยุดยิง”

สนข. BBC รายงานอ้างแถลงการณ์ของกลุ่มฮามาสเมื่อ 25 ม.ค.67 ว่า กลุ่มฮามาสจะยุติการสู้รบกับอิสราเอลในฉนวนกาซา หากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) มีคำสั่งให้หยุดยิง โดยที่อิสราเอลต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งในกรณีที่ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่แลกกับให้อิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ ยุติการปิดล้อมฉนวนกาซา และเปิดพื้นที่ให้ส่งผ่านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูฉนวนกาซา ทั้งนี้ ICJ จะพิจารณาคำร้องฉุกเฉินของแอฟริกาใต้ที่ขอให้ ICJ ออกคำสั่งให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารเพื่อลดผลกระทบต่อพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ใน 26 ม.ค.67

28 ม.ค.67 ตุรกี “คนร้ายบุกยิงที่โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในกรุงอิสตันบูล ตุรกี”

สนข. AP รายงานว่า ผู้ก่อเหตุสวมหน้ากาก 2 ราย ใช้อาวุธปืนบุกยิงภายในโบสถ์ Santa Maria ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในเขต Sariyer กรุงอิสตันบูล ตุรกี ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อ 28 ม.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวตุรกี 1 ราย ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปและถูกตำรวจตุรกีจับกุมได้ในภายหลัง ขณะที่กลุ่ม Islamic State (IS) โพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม Telegram อ้างว่า ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นนักรบ IS อย่างไรก็ดี ทางการตุรกีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ

28 ม.ค.67 อิหร่าน “เหตุกราดยิงชาวปากีสถาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน เสียชีวิต 9 ราย”

สื่อทางการอิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุกลุ่มมือปืนนิรนามก่อเหตุกราดยิงพลเรือนชาวปากีสถานที่เมืองซาราวัน ในจังหวัดซีสถานและบาโลชีสถาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน เมื่อ 27 ม.ค.67 ทำให้มีพลเรือนชาวปากีสถานเสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงดังกล่าว ขณะเดียวกันนายเนสเซอร์ คานาอานี โฆษก กต.อิหร่าน ประณามเหตุกราดยิงในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านและปากีสถาน จะไม่ยอมให้ศัตรูมาทำลายหรือขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ด้านนายมูมตัส ซาห์รา บาโลช โฆษก กต.ปากีสถาน ระบุว่า รัฐบาลปากีสถานกำลังประสานกับรัฐบาลอิหร่าน เกี่ยวกับการสืบสวนเหตุกราดยิงดังกล่าว เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี

28 ม.ค.67 จอร์แดน “กองกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรักโจมตีฐานกองกำลังสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย”

วันที่ 28 ม.ค.67 เว็บไซต์ whitehouse.gov ของทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่า ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน แสดงความเสียใจต่อกรณีฐานกองกำลังสหรัฐฯ และแนวร่วมในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดน ใกล้กับชายแดนซีเรีย ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับ ทำให้นายทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย และบาดเจ็บ 34 นาย ขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุ คาดว่าเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน พร้อมทั้งยืนยันว่า สหรัฐฯ จะตอบโต้การโจมตีดังกล่าว เพื่อปกป้องกองกำลังและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ตลอดจนกำจัดกลุ่มก่อการร้าย ขณะที่อิหร่านเผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่า อิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการโจมตีได้ตอบระหว่างสหรัฐฯ กับกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาค

29 ม.ค.67 จอร์แดน “ทางการอิหร่านยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน”

สนช. IRNA ของทางการอิหร่าน รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายนิสเซอร์ คานาอานี โฆษก กต.อิหร่าน ที่ระบุว่า รัฐบาลอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจอร์แดนใกล้กับชายแดนซีเรีย เมื่อ 28 ม.ค.67 นอกจากนี้ นายคานาอานี ยังระบุว่า อาจมีกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับกองทัพสหรัฐฯ เป็นดำเนินการโจมตีในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมายอมรับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธที่รัฐบาลอิหร่านให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้

แอฟริกา

10 ม.ค.67 โซมาเลีย “กลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียยึดเฮลิคอปเตอร์ของ UN”

สนช.Reuters รายงาน ว่ากลุ่มก่อการร้าย Al-Shabab ยึดเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ ของภารกิจช่วยเหลือสหประชาชาติในโซมาเลีย (United Nations Assistance Mission in Somalia-UNSOM) ที่ลงจอดฉุกเฉินที่หมู่บ้าน Gadoon ภูมิภาค Galgaduud ทางตอนกลางของโซมาเลีย ซึ่งเป็นพื้นที่ในความควบคุมของกลุ่มก่อการร้าย เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหลังขึ้นบินจากเมือง Beledweyne ทางตอนกลางของโซมาเลีย เพื่อปฏิบัติภารกิจรับกำลังพลที่บาดเจ็บจากภูมิภาค Galgaduud โดยมีนักบินและผู้โดยสารรวม 9 ราย เป็นชาวโซมาเลีย 2 ราย และชาวต่างชาติ 7 ราย ในจำนวนนี้ถูกกลุ่ม Al-Shabab ควบคุมตัว 6 ราย หลบหนีการควบคุมตัว 2 ราย และไม่ทราบสถานะ 1 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลโซมาเลียยังไม่มีถ้อยแถลงต่อเหตุดังกล่าว

26 ม.ค.67 กลุ่มกบฏกองโจจิมตีเมืองมเวโซ พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย

สนช.Xinhua รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ที่ระบุว่า กลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ยิงปืนครกโจมตีเมืองมเวโซ ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เมื่อ 25 ม.ค.67 ทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย และบาดเจ็บ 27 ราย นอกจากนี้ ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ประณามกลุ่มกบฏ M23 ว่ากระทำการก่อการร้าย และการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 กลุ่มกบฏ M23 ได้กลับมาปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอีกครั้ง โดยสามารถยึดพื้นที่ฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหลายแห่ง จนทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมภายในประเทศ

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

3 ม.ค.67 อาร์เจนตินา “จับกุมผู้ต้องสงสัยจะก่อเหตุก่อการร้ายต่อชุมชนชาวยิวในอาร์เจนตินา”

นาง Patricia Bullrich รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงอาร์เจนตินา ระบุว่า ตำรวจอาร์เจนตินาจับกุมผู้ต้องสงสัยจะก่อการร้ายต่อชุมชนชาวยิวในอาร์เจนตินา เมื่อ 30 ธ.ค.66 เป็นชาย 3 ราย สัญชาติซีเรียและเลบานอน โดยผู้ต้องสงสัยแยกกันเดินทางเข้าอาร์เจนตินา แต่มีแผนเดินทางไปพบกันที่กรุงบัวโนสไอเรส และรับพัสดุน้ำหนักมากกว่า 35 กก. ที่มาจากเยเมน รวมถึงตรวจพบการจอบที่ปักใกล้ สอท.อิสราเอล ประจำอาร์เจนตินา การจับกุมมีขึ้นหลังจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ และอิสราเอล แจ้งเตือนภัยคุกคามแก่อาร์เจนตินาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาของชาวยิวจากประเทศในทวีปอเมริกา Pan-American Maccabiah Games ระหว่าง 27 ธ.ค.66 – 5 ม.ค.67 ทั้งนี้ อาร์เจนตินามีชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาและเคยตกเป็นเป้าหมายโจมตีจากกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนที่ต้องการตอบโต้อิสราเอล ในปี 2537 มีผู้เสียชีวิต 85 ราย บาดเจ็บ 300 ราย จากเหตุวางระเบิดโจมตีศูนย์ชุมชนชาวยิว ในกรุงบัวโนสไอเรส

5 ม.ค.67 สหรัฐฯ “เหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมที่สหรัฐฯ ๑ ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย”

สนช.ABC รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยม Perry ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Des Moines มลรัฐไอโอวา สหรัฐฯ เมื่อ 4 ม.ค.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง ต่อมา มีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือปืนคือนายดีแลน บัตเลอร์ อายุ 17 ปี เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว และถูกพบเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน คาดว่าเป็นการปลิดชีพตัวเอง แต่ยังไม่มียางานถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ ขณะที่นาย Adam Infante นายอำเภอเขต Dallas ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเวลาเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนและครูในอาคารน้อย ความรุนแรงของเหตุการณ์จึงลดลง ด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของรัฐไอโอวา ระบุว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองแบบโยนลำและปืนพกกล้อเล็กในการก่อเหตุ นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์ระเบิดและเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

8 ม.ค.67 ยูเครน “รัสเซียยิงซีปนาวุธโจมตียูเครน เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย”

สนช.Reuters รายงานอ้างอิงรายงานจากทางการยูเครนว่า รัสเซียยิงซีปนาวุธจำนวน 51 ลูก โจมตีที่อยู่อาศัยและการค้าในหลายพื้นที่ของยูเครน คือพื้นที่ทางทิศตะวันตกของแคว้น Khmelnytskyi พื้นที่ทางทิศใต้ของแคว้น Kharkiv และเมือง Kryvyi Rih บ้านเกิดของนายโวลอดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม สถานศึกษา รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ทางการยูเครนระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดทำลายซีปนาวุธสำเร็จ 18 ลูก จาก 51 ลูก ซึ่งถือว่าเป็นอัตราสำเร็จที่ต่ำกว่าปกติ ขณะที่ทางการรัสเซียระบุว่าภารกิจยิงซีปนาวุธนี้เป็นปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารของยูเครน

9 ม.ค.67 เอกวาดอร์ “กลุ่มชายถือปืนพร้อมระเบิดบุกเข้าสถานีโทรทัศน์เอกวาดอร์ขณะออกอากาศ”

เกิดเหตุกลุ่มชายสวมหน้ากากบุกเข้าไปยังสถานีโทรทัศน์ TC ในเมืองท่ากวายกิลของเอกวาดอร์ และเข้าไปยังฉากถ่ายรายการขณะมีการถ่ายทอดสดรายการข่าว โดยกลุ่มชายดังกล่าวได้โบกปืนพกและอ้างว่ามีวัตถุระเบิด พร้อมชูสิ่งของที่ดูเหมือนแท่งไดนาไมต์ในมือ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกถ่ายทอดสดผ่านทางช่องของสถานีดังกล่าวประมาณ 15 นาที ก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดทิ้ง ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แดเนียล โนบัว ประธานาธิบดีของเอกวาดอร์ ได้ออกกฤษฎีกากระบู่ให้แก๊งค์ยาเสพติด 20 แก๊งค์ที่อยู่ในประเทศถือเป็นกลุ่มก่อการร้าย และให้อำนาจกองทัพในการสังหารกลุ่มเหล่านี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ขณะที่เซซาร์ ซาปาตา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเอกวาดอร์ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้บุกรุกที่สวมหน้ากากทั้งหมด 13 รายได้แล้ว พร้อมกับยึดปืนและวัตถุระเบิดที่กลุ่มมือปืนนำมาใช้ในการก่อเหตุด้วย อนึ่ง เอกวาดอร์อยู่ระหว่างการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา 60 วัน หลังหัวหน้าแก๊งค์ยาเสพติดรายใหญ่ได้หลบหนีออกจากคุกที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

11 ม.ค.67 ปาปัวนิวกินี “ปาปัวนิวกินีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังมีผู้เสียชีวิต 15 รายจากจลาจล”

ปาปัวนิวกินีประเทศบนเกาะนิวกินี ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดเหตุจลาจลจากการประท้วงของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ซึ่งไม่พอใจที่ถูกตัดลดค่าตอบแทน โดยได้ไปรวมตัวกันที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงพอร์ตมอร์สบี จากนั้นมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งทำการปล้นข้าวของและจุดไฟเผาร้านค้าบางส่วน ทำให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมสถานการณ์ จากเหตุจลาจลดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงพอร์ตมอร์สบี และอีกจำนวนหนึ่งที่เมืองเล ขณะนี้ นายเจมส์ มาราเป นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเรื่องการตัดลดค่าตอบแทนว่าเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ทั้งนี้ ปาปัวนิวกินีอยู่ระหว่างเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานพุ่งสูง ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวปาปัวนิวกินีร่วมการประท้วงและก่อจลาจล

13 ม.ค.67 **เอกวาดอร์ “เอกวาดอร์เดินทางตรวจค้นทั่วประเทศ ตามนโยบายปราบปรามอาชญากรรม”**

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองกัวยาquil ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรุนแรงจากแก๊งอาชญากรบ่อยครั้ง บุกรวจค้นบ้านเรือนประชาชนอย่างละเอียด เพื่อล่าตัวสมาชิกแก๊งอาชญากร โดยเมื่อ 9 ม.ค.67 เกิดเหตุกลุ่มมือปืน 13 รายบุกยึดห้องส่งสถานีโทรทัศน์ขณะกำลังออกอากาศรายการสด และก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุผู้ต้องขังคนสำคัญซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด แหกคุกเรือนจำในเมืองกัวยาquil และวันถัดมาเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศ ผู้ต้องขังก่อเหตุจับผู้คุมเรือนจำและเจ้าหน้าที่เกือบ 180 นายเป็นตัวประกัน ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงติดกัน ประธานาธิบดีแดเนียล โนโบอา จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 60 วัน เมื่อ 8 ม.ค.67 และต่อมาได้ประกาศขึ้นบัญชีแก๊งอาชญากร 22 แก๊ง เป็นองค์การก่อการร้าย เพื่อให้กองทัพดำเนินการปราบปราม ซึ่งขณะนี้สามารถจับกุมแก๊งอาชญากรได้แล้วหลายร้อยราย

18 ม.ค.67 **เอกวาดอร์ “อัยการเอกวาดอร์ที่สืบสวนคดีกลุ่มมือปืนบุกสถานีโทรทัศน์ถูกลอบสังหาร”**

นางไดอานา ซาลาซาร์ อัยการสูงสุดของเอกวาดอร์ แถลงการณ์ระบุว่า นายซีซาร์ ซัวเรซ อัยการของจังหวัดกัวยาส ซึ่งร่วมทำการสืบสวนในคดีกลุ่มมือปืนบุกสถานีโทรทัศน์ในเมืองกัวยาquil ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อ 17 ม.ค.67 ซึ่งจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่านายซัวเรซถูกยิงขณะเดินทางเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลในเมืองกัวยาquil ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการก่ออาชญากรรมรุนแรงที่สุดในประเทศ ซึ่งการสังหารนายซัวเรซทำให้อัยการสูงสุดเรียกร้องให้ทางกองทัพช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม สำหรับการสอบสวนคดีกลุ่มมือปืนบุกสถานีโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่านายซัวเรซได้สอบปากคำมือปืนไปแล้ว 13 ราย และอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าผู้ใดเป็นผู้สั่งการหรืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากคดีบุกสถานีโทรทัศน์แล้ว นายซัวเรซยังเคยทำงานในคดีสำคัญอีกหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสพติดข้ามชาติ รวมทั้งคดีทุจริตทางการเมือง ทำให้ถูกหมายหัวจากคนหลายกลุ่ม อนึ่ง การก่อเหตุข้างต้นมีขึ้นในช่วงที่เอกวาดอร์อยู่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 60 วัน เพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากรทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดผู้นำเอกวาดอร์แถลงว่านับตั้งแต่ 9 ม.ค.67 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วเกือบ 2,000 ราย

19 ม.ค.67 เฮติ “กลุ่มอาชญากรรมในเฮติก่อเหตุรุนแรงรายวัน”

สถานการณ์รุนแรงในเฮติทวีความตึงเครียดมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มแก๊งต่างๆ พยายามช่วงชิงอำนาจ และพยายามกดดันให้นายเอเรียล อองรี ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล ก่อนที่จะครบกำหนดใน 7 ก.พ.67 ตามที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงทางการเมือง โดยเหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายวัน และยังไม่รู้ว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ จากรายงานพบว่าในพื้นที่ย่านซีโนลา กรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของเฮติ พบกลุ่มอาชญากรรมบุกเข้ายึดบ้านเรือนประชาชน และมีการเผาซากศพรวมถึงนำก้อนหินมาวางขวางเอาไว้บนถนนหลายแห่ง ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงจำนวนกว่า 20 ราย ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองของเฮติยังคงไม่ชัดเจนและไร้เสถียรภาพอย่างหนัก โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์สังหารประธานาธิบดีโจเวนเนล โมอิส ที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก เมื่อ 7 ก.ค.64 ซึ่งนับแต่นั้นมามีกลุ่มติดอาวุธเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่อย่างใด

25 ม.ค.67 ยูเครน “ยูเครนยิงซีปนาวุธโจมตีเครื่องบินลำเลียงเชลยศึกตกใกล้พรมแดน”

สนข. CNN รายงานอ้าง กห.รัสเซีย ออกแถลงการณ์ในวันเดียวกันว่า กองทัพอูเครนที่ประจำการในพื้นที่ Liptsy ภูมิภาค Kharkiv ใกล้ชายแดนรัสเซียยิงซีปนาวุธ 2 ลูก โจมตีเครื่องบินลำเลียง Il-76 ของกองทัพรัสเซียที่ลำเลียงเชลยศึกชาวยูเครนตกในแคว้น Belgorod ของรัสเซีย เมื่อ 24 ม.ค.67 ระหว่างมุ่งหน้าไปจุดแลกเปลี่ยนเชลยกับยูเครนบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศ ส่งผลให้เชลยศึกทั้งหมด 65 ราย ลูกเรือรัสเซีย 6 ราย และเจ้าหน้าที่คุ้มกัน 3 ราย เสียชีวิตรวม 74 ราย โดย กห.รัสเซีย ประณามว่าเป็นการก่อการร้าย และอ้างว่ากองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียตรวจจับการยิงซีปนาวุธของยูเครนได้ รัสเซียจึงร้องขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จัดประชุมฉุกเฉินในประเด็นดังกล่าว ใน 25 ม.ค.67 แต่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานหมุนเวียน UNSC ใน ม.ค.67 ปฏิเสธการจัดประชุม ขณะที่ประธานาธิบดีโวลอดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ยืนยันว่าจะให้ประชาคมระหว่างประเทศทำหน้าที่สอบสวนเหตุการณ์
